

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๕๗๖๕



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๑๘๙๘ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑

๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๕๗๕๑

ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน ๑ ชุด
๒. แนวทางการบริหารอัตรากำลัง จำนวน ๑ ฉบับ
๓. แนวทางการสรรหาและการจ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ได้แจ้งจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๑) ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดำเนินการจ้าง และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ได้ให้สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษารายงานข้อมูลรายละเอียดผลการดำเนินการเกี่ยวกับอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู โดยกำหนดให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนครบทุกโรงเรียน โรงเรียนละ ๑ คน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษานำอัตราที่ได้รับจัดสรรบริหารอัตรากำลังและสรรหาให้สถานศึกษาในสังกัดตามแนวทางสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และ ๓

ทั้งนี้อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนดังกล่าว จะดำเนินการจ้างได้ต่อเมื่อได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้ว ซึ่งถือเป็นการจ้างโดยไม่มีข้อผูกพันที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/ข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องดำเนินการสมัครและสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางกำหนดตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มแผนอัตรากำลัง

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๘